

Số: /BC-UBND

Ninh Hải, ngày tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

### Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự Đảng Chính phủ năm 2024 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Thực hiện báo cáo định kỳ theo Công văn số 250/TTT-NV3 ngày 09/3/2024 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự Đảng Chính phủ; Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 như sau:

#### I. TÌNH HÌNH

Công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cán bộ, công chức đối với công tác phòng, chống tham nhũng không ngừng được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong năm qua.

Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ những giải pháp công khai, minh bạch; cải cách hành chính từng bước được nâng cao đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị và địa phương.

#### II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

##### 1. Tham mưu, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện đối với công tác PCTN.

##### 1.1. Việc phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên:

Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động như: Luật Phòng, chống Tham nhũng năm 2018; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Thông báo kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Thông báo số 30-TB/BCĐTW ngày 15/01/2023; Thông báo số 33-TB/BCĐTW ngày 15/5/2023; Thông báo số 38-TB/BCĐTW ngày 24/8/2023 của BCĐ TW về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trong kỳ báo cáo, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 5536/UBND-TP ngày 09/9/2024 về tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu quy định của Đảng, Pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

***1.2. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:***

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải đã xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo quy định, cụ thể: Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 06/2/2024 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 06/02/2024 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 29/02/2024 về Kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024 trên địa bàn huyện Ninh Hải; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 06/04/2024 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 282-KH/BCSD ngày 27/3/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Công văn số 3633/UBND-TTH về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 23/10/2024 về kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 07/12/2024 về triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị năm 2024. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 06/02/2024 về cải cách tư pháp năm 2024 và Chương trình số 07-CTr/BCĐ ngày 01/02/2024 về trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2024 để lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp trên địa bàn huyện.

**2. Kết quả thực hiện công tác PCTN**

***2.1. Công tác tham mưu, xây dựng, hoàn thiện các quy định về công tác quản lý góp phần về PCTN, TC:*** Không phát sinh.

***2.2. Công tác PCTN của huyện:***

Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm chỉ đạo quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện thông qua các hội nghị, các buổi giao ban, chào cờ và sinh hoạt ngày pháp luật, lồng ghép vào các hội nghị triển khai. Trong năm 2024, đã có 09 buổi lồng ghép để triển khai các văn bản chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tổng số 419 lượt người tham dự (huyện: 138, Xã: 281), hình thức tuyên truyền lồng ghép qua sinh hoạt ngày Pháp luật đầu tháng. Các đơn vị, địa phương đã phối hợp với các đơn vị, Mặt trận, đoàn thể tổ chức triển khai đến

nhân dân. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cán bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng được tốt hơn.

### ***2.3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:***

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, quy định, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, cập nhật kịp thời và thực hiện nghiêm túc công tác công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình bằng hình thức niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của UBND huyện, UBND xã; Ủy ban nhân dân huyện đã cập nhật và công khai 263 thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện; cấp xã là 93 thủ tục; công khai dự toán ngân sách năm 2024 tại Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 về công bố công khai số liệu lập dự toán ngân sách năm 2024 theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

*b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:*

Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

*c) Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị:*

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện đều đã thực hiện quy chế làm việc cụ thể về lề lối, tác phong làm việc của công chức, bố trí nơi làm việc khoa học; từng bước chuyên môn hoá đội ngũ cán bộ công chức; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, phân công trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, làm phiền hà công dân, doanh nghiệp đến làm việc.

Đồng thời, lãnh đạo, công chức của Ủy ban nhân dân huyện luôn luôn ý thức tốt về quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp và nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng như khi tới liên hệ công tác, hiện nay chưa có trường hợp nào bị người dân phản ánh cán bộ có thái độ ứng xử không đúng. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/01/2024 về việc kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2024. Tổ kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính huyện đã tổ chức kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính đợt

xuất 02 tại 23 cơ quan, đơn vị, địa phương<sup>1</sup>. Kết quả: có 02 công chức xã Xuân Hải vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính về giờ giấc.

*d) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng*

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2024 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (gọi tắt là công chức) thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ năm 2024 và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2024 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ năm 2024 và những năm tiếp theo. Qua đó, đã chuyển đổi vị trí công tác 06 trường hợp<sup>2</sup>.

*e) Việc thực hiện cải cách hành chính:*

Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính một cửa, một cửa liên thông tại một số phòng ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và 9 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: Hiện nay trên địa bàn Ủy ban nhân dân huyện có tổng cộng 382 thủ tục hành chính, trong đó cấp huyện 274 TTHC, cấp xã 108 TTHC. Tổng số DVC trực tuyến cấp huyện 165 Dịch vụ trực tuyến (toàn trình 54, một phần 111); số Dịch vụ trực tuyến cấp xã 70 Dịch vụ trực tuyến (toàn trình 16, một phần 54).

*g) Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn:*

Tiếp tục triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định<sup>3</sup>. Trong kỳ báo cáo, số người đã kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập là 139 người. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện xác minh tài sản, thu nhập đối với 10 đồng chí /07 đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện

<sup>1</sup> Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm phát triển Quý đất, Hội Đông Y, Hội Chữ thập đỏ, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, Trung tâm chính trị huyện, Khối Mặt trận Đoàn thể huyện, UBND thị trấn Khánh Hải, UBND xã Xuân Hải, UBND xã Hộ Hải, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Hội Đông Y, Hội Chữ thập đỏ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, UBND xã Nhon Hải và UBND xã Thanh Hải.

<sup>2</sup> cụ thể: UBND xã Thanh Hải: 01 trường hợp (bà Võ Thị Quyền, từ Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường sang công chức Tư pháp – Hộ tịch); UBND thị trấn Khánh Hải: 01 trường hợp (ông Hà Lai, từ Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường sang công chức Văn hóa – Xã hội); UBND xã Nhon Hải: 01 trường hợp (ông Trần Văn Trình, từ Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường sang công chức Văn phòng – Thống kê); UBND xã Xuân Hải: 02 trường hợp (bà Hồ Lê Ngọc Trâm, từ chức danh Tài chính – Kế toán sang chức danh Văn phòng – Thống kê; ông Phan Hải từ chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường sang công chức Văn phòng – Thống kê) và UBND xã Xuân Hải: 01 trường hợp (bà Đạt Thị Ma Rin Đa-h từ công chức Tài chính – Kế toán sang công chức Văn phòng – Thống kê).

<sup>3</sup> Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định 130/ND-CP của Chính phủ, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và triển khai Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đến các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo theo quy định

ủy quản lý. Qua đó, có 01 trường hợp kê khai chưa đầy đủ thông tin về nguồn gốc đất; đã yêu cầu giải trình bổ sung; kê khai sai ở mục thu nhập giữa hai lần kê khai.

#### **2.4. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng:**

a) *Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của Đảng, nhà nước:*

Ủy ban nhân dân huyện đã quán triệt người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức; tổ chức thực hiện các biện pháp PCTN. Đồng thời người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý.

b) *Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách:*

Trong kỳ báo cáo, không có trường hợp xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

#### **2.5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:**

a) *Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:* Không có.

b) *Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng:* Không có.

c) *Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân:* Không có.

d) *Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán:* Không có.

e) *Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua phản ánh, tố cáo:* Không có.

g) *Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng:* Không có.

h) *Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng:* Không có.

### **3. Đánh giá chung**

#### **3.1. Ưu điểm:**

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai, thực hiện. Các hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được triển khai đồng bộ ở hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần tích cực trong hoạt động công khai, minh bạch, dân

chủ ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng và chú trọng đến việc triển khai thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác phòng chống tham nhũng nhằm hạn chế và ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

### **3.2. Hạn chế:**

Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng: Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách liên quan đến công tác PCTN, TC chưa đa dạng hình thức.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG THỜI GIAN TỚI**

1. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN, THTK, CLP của CBCCVV và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh PCTN, lãng phí. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về PCTN, THTK, CLP, nhất là những quy định mới.

2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, của cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, xây dựng và công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ, quy chế chi tiêu nội bộ; thường xuyên giám sát, đôn đốc, nhắc nhở nội bộ cơ quan, ngành, lĩnh vực để phòng ngừa, phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí hiệu quả.

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật về PCTN, bao gồm việc tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức; kiểm tra của cơ quan, tổ chức cấp trên đối với cơ quan, tổ chức cấp dưới và cá nhân có liên quan để phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm; xác định rõ nguyên nhân và kiến nghị biện pháp khắc phục, đặc biệt chú trọng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

4. Tăng cường thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; trong quy hoạch, đào tạo, quản lý, sử dụng tài sản, tài chính ngân sách; về minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với các hoạt động phòng ngừa tham nhũng, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

6. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận xử lý, giải quyết tố cáo về tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra; tăng cường hoạt động kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng khi mới phát sinh.

7. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của huyện; các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam tinh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, doanh nghiệp trong việc phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng.

8. Chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

9. Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, khai thác các nguồn thu, chống thất thu thuế, quản lý chi chặt chẽ, thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm chi ngân sách. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chế độ tự chủ chi thường xuyên của các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy nhanh việc tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ thuộc nội dung quy chế chi tiêu nội bộ do các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý ban hành.

10. Tăng cường quản lý đầu tư công, nhất là ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư; trong việc thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư phải thẩm định làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho từng chương trình, dự án cụ thể, bảo đảm dự án được phê duyệt có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện. Có kế hoạch rà soát các công trình, dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng.

11. Tăng cường quản lý tài sản công, thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát tài sản công, nhà, đất được giao quản lý, sử dụng đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, nhất là thực hiện việc liên doanh, liên kết, cho thuê tài sản theo quy định; rà soát duy tu, sửa chữa tài sản đảm bảo sử dụng hiệu quả, hạn chế hư hỏng.

12. Tăng cường, đẩy mạnh công tác quản lý nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm do nguyên nhân chủ quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về công tác quản lý đất đai, việc thực hiện quy trình, thủ tục giao đất, cho thuê đất không đúng quy định để bị lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích; việc chậm trễ trong xác định giá đất để tính tiền sử dụng, tiền thuê đất. Thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tránh tình trạng lãng phí, sử dụng không hiệu quả.

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Thanh tra Tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- CT; PCT.UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VPUB;TTH.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Thái**